
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุมชี้แจงและ
ร่วมแก้ไขปัญหาในประเด็น การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรและลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิ
ใบไม้ตับลงสู่แม่น้ำอันจะนำไปสู่ “ชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับแก่งละว้าอย่างยั่งยืน” โดยนายพันธ์เทพ     
เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 
2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย นายสุรพงษ์  วงษ์ชารี เข้าร่วมชี้แจงรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลเมืองเพียถึงข้อดี ข้อเสีย ของการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีการ
สอบถามข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันถึงวิธีการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไดม้ีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเพีย 

อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

 ประเด็นการมีส่วนร่วม “การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร และลดการปนเปื้อนของไข่
พยาธิใบไม้ในตับลงสู่แม่น  าอันน าไปสู่ “ชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับ แก่งละว้ายั่งยืน” 
 

สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม  มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย คณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน
เขตพ้ืนทีต่ าบลเมืองเพีย 

 
ผลจากการมีส่วนร่วม สรุปความเห็นของภาคประชาชนที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พิจารณาถึง

ข้อดี ข้อเสีย ของการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ในพ้ืนที่ต าบลเมืองเพีย 
 
การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน 

น าข้อสรุปหรือมติที่ประชุมจากการเปิดเวทีการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น ใน
เสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และน า
โครงการไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 โดยในส่วนที่เป็นโครงการเกินศักยภาพของ
หน่วยงานจะน าไปสู่การประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดขอนแก่น ต่อไป 
 


